



บันทึกข้อความ

กตร.	๖๙๗
เลขที่.....	๖๙๗
วันที่.....	๒๑ ๙-๙-๖๐
เวลา.....	๑๓.๑๕ น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๘๙๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ธ.ค.อ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสันติ รังจรูญ)
ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>ความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกร</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร ในการเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ โดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืชที่มีอยู่อย่างหนาแน่น รวมทั้งขยะมูลฝอยต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำให้แก่ลำคลองสาขาต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๒ เดือนแล้ว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้</p> <p>รัฐบาลและ คสช. ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมในการสืบสานพระราชดำริ โดยดำเนินการจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำ ทำทางระบายน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันทั่วประเทศและได้จัดให้มี “โครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้ประสานความร่วมมือช่วยกันฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง ขยายแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช และรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะตามแหล่งน้ำ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันอุทกภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ คือ</p> <p>ระยะที่ ๑ ในส่วนกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขต จะมีการดำเนินการในลักษณะ “Big Cleaning Day” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจะร่วมมือกับกองทัพ อาสาสมัคร และจิตอาสา รวมทั้งในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ อำเภอละ ๑ แห่ง ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคมนี้ โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินกิจกรรมกำจัดขยะ สิ่งกีดขวางการ</p>	สน.ปท./กสภ.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ระบายน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง หรือแม่น้ำสายหลัก</p> <p>ระยะที่ ๒ จะมีการขุดสระน้ำขนาดเล็ก หลุมขนมครก เพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ สำหรับใช้ในการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมมือกับ ภาคเอกชน และประชาชน</p> <p>ระยะที่ ๓ จะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่งใน ๗๖ จังหวัด โดยให้ดำเนินการตั้งแต่ เดือนสิงหาคมถึง กันยายน ๒๕๖๐ กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>ระยะที่ ๔ เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนหรือตาม การร้องขอของประชาชน ดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐</p> <p>จึงขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วน เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ตามวันและเวลาที่ทางราชการกำหนด โดยจะทำได้ไปเรื่อยๆ ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐</p> <p>ฤดูฝนนี้ นับเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๑ รัฐบาลมีแผน ที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรให้ทำการผลิตและดำเนินการตลาดข้าวแบบครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการวางรากฐานการปฏิรูปการเกษตร ประกอบด้วย โครงการแปลง ใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่ และ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยพ่อ ทั้งนี้ เพื่อจะดูแลให้เกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าสามารถลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง-น้ำท่วม หรือจากราคาข้าวที่ผันผวน ไปปลูกพืชทดแทนอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จากการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ และมีการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจรนี้ประกอบด้วย ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ</p> <p>ส่วนแรก มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตข้าว ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้เริ่มดำเนินการได้แล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีทั้งโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การผลิตข้าวของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้</p> <p>ส่วนที่สอง ได้แก่ การลดพื้นที่ปลูกข้าวถาวร ควรจะปลูกไว้แต่พอกินไม่ใช้ปลูกเพื่อขาย เพราะว่าถ้าหากไม่มีคุณภาพราคาก็ตกต้องลด Supply ลงบ้างการลดรอบการปลูกข้าวหรือลดพื้นที่นาปรังลงในพื้นที่ที่ไม่ได้ผล ไม่มีคุณภาพ อาจจะทำให้มีรายได้สูงขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินงานซึ่งถือเป็นอีกด้านของการวางแผนการผลิตข้าวแบบครบวงจร โดยรัฐบาลได้วางแผนให้มีโครงการเพื่อสนับสนุนทั้งสิ้น ๓ โครงการ มีเป้าหมายเป็นพื้นที่ ๑.๒๓ ล้านไร่ ในวงเงินงบประมาณ ๔,๙๐๐ ล้านบาทดังต่อไปนี้</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>โครงการแรกคือ โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว โดยกรมปศุสัตว์</p> <p>โครงการที่สองคือ โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อลดรอบการทำงานและให้ชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นรวมทั้งสร้างรายได้ที่สูงกว่าการปลูก</p> <p>โครงการที่สามคือ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือก</p> <p>การแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการเพาะปลูกแบบครบวงจรให้กับประชาชนครั้งนี้ จะช่วยปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกของประเทศไทย ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศในระยะยาวได้ ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความมั่นคงทางรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรต่อไป สำหรับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้ง ๖ ประเภท ควรต้องมีการทบทวนว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่ใด</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการปลูกเกินความต้องการของตลาด มีการปลูกในพื้นที่บุกรุก ผิดกฎหมายหรือไม่ ๒. มีการลงทุนเสียหายหลายครั้ง จากน้ำท่วม ฝนแล้ง คุณภาพดิน พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชบางชนิด หรือไม่ ๓. มีความต้องการทำให้ราคาสูงขึ้น ซึ่งต้องคำนึงถึงประเด็นอื่น ๆ ด้วย เช่น พันธะสัญญาาระหว่างประเทศ ตลาดร่วม ตลาดค้าโลก หรือระบบการค้าเสรีที่นอกเหนือการควบคุมที่ทำให้เราไม่สามารถจะกำหนดราคาเองได้ <p>จึงขอให้ทุกคนเข้าใจให้ตรงกัน ร่วมมือแก้ไขกันตั้งแต่ต้นทาง (เกษตรกร การผลิต) กลางทาง (การแปรรูป สร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม) และปลายทาง คือ การตลาด การจับคู่ธุรกิจ ทั้งภายในและนอกประเทศ</p> <p>ประเทศไทยถือว่าเป็นความโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรงพระราชทานแนวทางศาสตร์พระราชาไว้มากมาย และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำต่อเนื่องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้มากที่สุด</p>	
๒	<p>“ศาสตร์พระราชา” กับการพัฒนาประเทศ</p> <p>“ศาสตร์พระราชา” เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ประชาชนมีความสุข โดยต้องเริ่มพัฒนาจากภายใน สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ แล้วเติมเต็มด้วยการพัฒนาที่มาจากภายนอก เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่ให้เกิดขึ้น โดยหลักการที่ว่า มีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทุกอย่างจึงจะยั่งยืน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ได้แก่</p>	กสภ.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๑. ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพของประเทศ</p> <p>๒. ความสงบสุขของสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๓. ความเชื่อมโยงกันเป็น “ห่วงโซ่มูลค่า” ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับฐานราก ปานกลาง และสูง จะต้องเกื้อกูลต่อกัน</p> <p>๔. การพัฒนาทางกายภาพ ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและดึงดูดการลงทุนในอนาคต</p> <p>๕. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้วยการศึกษา</p>	
๓	<p>การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ด้วยศาสตร์พระราชา</p> <p>การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ด้วยศาสตร์พระราชา เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อน คำว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ต้อง “เข้าใจ” ถึงอะไร เข้าใจทั้งคน เข้าใจทั้งพื้นที่ เข้าใจถึงปัญหา ความ เป็นอยู่ ความคิด อัตลักษณ์ “เข้าถึง” คือการรู้ในรายละเอียดและต้นตอของปัญหาอย่าง ถ่องแท้ ทั้งปัจจัยภายใน ภายนอก ต้องสามารถแสวงหาวิธีการแก้ไข และนำไปสู่การ ขับเคลื่อนได้อย่างไร จะแปลงไปสู่การ “พัฒนา” ที่มีแบบแผน ที่ปฏิบัติได้จริงและ ประชาชนสมัครใจเข้าร่วมด้วย โดยสามารถกำหนดได้ว่า จะแก้ไขและพัฒนาได้มาก น้อย เพียงไรตามกิจกรรมที่เรากำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่ลืมหลักการสำคัญอีก ๒ ประการคือ</p> <p>๑. การให้ความรู้ โดยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ เกิดหลักคิด หลักการทำงานร่วมกัน-บูรณาการกัน ระหว่างผู้มีส่วนได้ - ส่วนเสียทั้งหมด ทุกภาคส่วน</p> <p>๒. การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ ตามแผนงาน โครงการที่ครอบคลุม ทั้งใน ระดับฐานราก ชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน ก็จะทำให้เกิด “ห่วงโซ่มูลค่า” แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกสาขาอาชีพ และทุกภาคการผลิต</p> <p>สิ่งแรกที่จะต้องทำ คือ การจัดกลุ่มงานให้เป็นหมวดหมู่ เป็นคลัสเตอร์ เช่น กลุ่มเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรม ค้าขาย อีโคโนمی และอื่น ๆ นั้น จะทำอย่างไร เราต้อง พิจารณาให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม เพื่อจะให้ได้รับประโยชน์จากแผนงาน โครงการนั้น ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณลงไป เพราะว่าหากไม่เข้าใจหลักการทั้ง ๒ ข้อดังกล่าวแล้ว การ ทำงานก็ไม่เกิดประสิทธิผล รายได้ก็ไม่กระจายไปสู่ทุกภาคส่วน ไม่ทั่วถึง ไม่เท่าเทียม เช่นเดิม การพัฒนาใด ๆ ก็ตาม จำต้องคำนึงถึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่ง สำคัญด้วย โดยมีข้อพิจารณาสำคัญ ตามศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย ทั้งกลุ่มจังหวัด จังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน ดังนี้</p> <p>๑. พื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำมาก บางส่วน ประเภทที่ ๑ มีความเร่งด่วนอันดับแรก ในการเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และการประกอบอาชีพก่อนเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดการติดต่อ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ค้าขาย สัญจรไปมา ตลาดชุมชน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ตามมาจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด</p> <p>๒. พื้นที่ที่มีศักยภาพอยู่แล้ว เพียงเข้าไปต่อยอดส่งเสริมขีดความสามารถด้วยความรู้ ด้วยนวัตกรรม ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ชุมชน เช่น OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน โดยหน่วยงานราชการ รัฐบาล ต้องแสวงหาความร่วมมือและอำนวยความสะดวก ในการสร้างกลไก ประชากรรัฐในแต่ละท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาตั้งแต่ “ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง” ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเป็นการกระจายรายได้</p> <p>๓. เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอ มีความสมบูรณ์ทางกายภาพอยู่แล้ว โดยพิจารณาจากที่มีรายได้สูงพร้อมรองรับการขยายตัว เช่นพื้นที่อินทรี การพัฒนาในทุกกิจกรรมรัฐบาลจะต้องมีแผนงาน โครงการลงไป ทั้งนี้ เพื่อจะผลักดันการพัฒนาไปสู่ระดับสูงสุด และเพื่อสร้างการเชื่อมโยงที่เกื้อกูลการพัฒนาในพื้นที่โดยรอบ ใกล้เคียงไปพร้อม ๆ กันด้วย เช่น การขยายข่ายถนน รถไฟฟ้า รถราง อุโมงค์ สะพาน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน</p>	
๔	<p>การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของรัฐบาล</p> <p>รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในปัจจุบัน รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” และรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” และรายการอื่น ๆ ของทางรัฐบาลและ คสช. เป็นการพูด ชี้แจง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ ร่วมมือและมอบความรู้ สร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตลอดไป ปัจจุบันคนไทยรู้จักคำศัพท์ใหม่ ๆ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นอย่างดี เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูป ประชารัฐ เศรษฐกิจฐานราก การบูรณาการ “งาน - คน - เงิน” ไทยแลนด์ ๔.๐ ไทยแลนด์ ๑.๐, ๒.๐ และ ๓.๐ Smart Farmer ตลาดชุมชน - ตลาด Online การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ห่วงโซ่มูลค่า การพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ และ EEC ความมั่นคงทางพลังงาน มหาอำนาจทางอาหาร บริการ การท่องเที่ยวศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน ไทยแลนด์ อาเซียน ๑ Stronger together การเข้มแข็งไปด้วยกันและ Not let anyone behind โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และที่สำคัญที่สุด คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับหลักการขององค์การสหประชาชาติ หรือ “SEP for SDG”</p> <p>รัฐบาลได้เปิด “ช่องทางสื่อสาร” ของหน่วยงานภาครัฐ ที่รัฐบาลมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทั้งรูปแบบ วิธีการ เพื่อ “เข้าถึง” ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดของประเทศได้รับทราบข่าวสารของทางราชการ บนพื้นฐานของความเป็นจริง ปัจจุบันรัฐบาลได้สร้างกลไกการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เช่น</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๑. เครือข่าย IDH-IR Chat ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสื่อทุกประเภทของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ กับโฆษกรัฐบาล โฆษกกระทรวง องค์กรมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในการตอบประเด็นปัญหาสังคมทุกเรื่อง ทุกมิติ ที่เน้นความถูกต้อง ทันเวลา ภายใน ๑ วัน หรือเร็วที่สุด โดยมีสำนักงานรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สนับสนุนในการปฏิบัติ ปัจจุบัน ได้เปิดให้บริการ Facebook ชื่อ "PAGE IR" เพื่อนำคำตอบ การไขข้อข้องใจ และรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนโดยตรง เพิ่มเติมจากการสื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน ทุกแขนง จะได้เป็น "การสื่อสาร ๒ ทาง" ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลให้สื่อโซเชียล สื่อกระแสหลัก สามารถนำไปใช้อ้างอิง ขยายผล ลดความเข้าใจผิด และลดความขัดแย้งในสังคมได้ในอนาคตด้วย</p> <p>๒. เครือข่ายวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ขอความร่วมมือ โดยกรมประชาสัมพันธ์ กสทช. และกระทรวงมหาดไทย จะทำงานร่วมกัน นอกจากการนำประเด็นใน IR Chat ดังกล่าวไปขยายผลให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละพื้นที่อย่างปัจจุบันทันด่วนแล้ว ยังเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก แต่เล่าข่าวโดยคนในท้องถิ่น ด้วยภาษาถิ่น ก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น</p> <p>สำหรับการสื่อสารกันเองในหน่วยงานราชการ เน้นการสร้าง ความเข้าใจให้กับข้าราชการทุกคน ทุกกระทรวง ทุกระดับ ในนโยบายต่าง ๆ เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ จะต้องไม่มีอุปสรรคและต้องสามารถทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจน ได้สั่งการให้รัฐมนตรีและปลัดกระทรวง อธิบดีต่าง ๆ ได้เน้นย้ำให้ "ผู้บริหาร" .ลงพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจกับ "ผู้ปฏิบัติ" และประชาชนโดยตรงเสียงการทำงานบนโต๊ะ เน้นการชี้แจง การสร้างการรับรู้ ให้มากที่สุด ให้ถึง ให้ถึงทุกพื้นที่ ข้าราชการระดับล่างจะได้มีกำลังใจ</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง